

“ม.หัวเจียวฯ” เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
จึงก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเจียวเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อ
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยที่ให้ชาวจีนได้อาศัยอยู่
ด้วยการมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กระจายโอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชน ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ตามพื้นฐาน พระพุทธศาสนา และบุษาคณธรรมของ
บรรพชน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการอุทิศตนรับใช้
สังคมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยหัวเจียวฯ จึงดำเนิน
โครงการต่างๆเพื่อรับใช้สังคมเสมอมา ด้วยหวังให้การ
พัฒนาตนเองและดูแลสังคมเติบโตไปพร้อมๆกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนไทย ซึ่งนำไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเจียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า

ม.หัวเจียวฯ ได้วางแผนการดำเนินโครงการเพื่อสังคมในปี
2555 ซึ่งมี 2 โครงการใหญ่ๆ ได้แก่ “โครงการ มจก.
บริการชุมชน” คำว่า “มจก.” ย่อมาจากชื่อของมหาวิทยาลัย
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
อดีตรองอธิการบดี เป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเป็นการนำ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละคณะ ไปรับใช้สังคมและ
บริการชุมชนด้วยการนำความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนในรูปแบบ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสา โดยประสานความ
ร่วมมือกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพื่อนำช่างติดผมไปให้บริการในชุมชนต่างๆ มีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชน แนะนำการทำบัญชี
ครัวเรือนและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น ทั้งยังให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนและผู้สนใจ

โดยจะออกให้บริการชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอาทิตย์
ตั้งแต่ 8 โมงถึง ปาย 2 โมง ในลักษณะไปเช้ากลับเย็น



นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการได้แก่ “โครงการ
มจก.รับใช้สังคม” โดยจะเน้นการทำงาน 3 ด้าน ดังนี้
1. กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและจัดระเบียบสังคม
2. การพัฒนาหอพักในชุมชน 3. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านแรกกิจกรรมดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและจัด
ระเบียบสังคม จะกำกับดูแลแหล่งอบายมุขต่างๆรอบ
มหาวิทยาลัย ทั้งสถานบันเทิง ร้านเกม ร้านจำหน่ายสุรา
บุหรี่ และแหล่งมั่วสุมต่างๆ รอบๆ มหาวิทยาลัย โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งตำรวจ
นายอำเภอ กำนันและหน่วยงานเอกชน ในการช่วยกัน
ดูแล สอดส่องพฤติกรรมของสถานบันเทิงเหล่านี้ ไม่ให้
เผยแพร่เข้าไปสู่นักศึกษาและคนในชุมชนได้

ด้านที่สอง การพัฒนาหอพักในชุมชน เป็นการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบหอพักที่อยู่
บริเวณรอบนอกของมหาวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานตาม พ.ร.บ.หอพัก 2507
ที่กำหนดให้หอพักนักศึกษา ต้องเป็น
หอพักหญิงล้วน ชายล้วน มีระบบความ
ปลอดภัยต่างๆครบสมบูรณ์ มี รปภ.รักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ โดย
ประสานความร่วมมือกับเจ้าของหอพัก
ในการเข้าร่วมกิจกรรม หอพักพันธมิตร

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wijarn
Circulation: 300,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 28 กันยายน - พุธที่ 4 ตุลาคม 2555

ปีที่: 60

ฉบับที่: 2

หน้า: 11 (เต็มหน้า)

Col.Inch: 120

Ad Value: 42,000

PRValue (x3): 126,000

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "ม.หัวเฉียวฯ" เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อรับนักศึกษา ในกรณีหอพักภายในมหาวิทยาลัยเต็ม ก็จะเปิดโอกาสให้หอพักพันธมิตรให้บริการแก่นักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของหอพักพันธมิตรอย่างสม่ำเสมอ

ด้านที่สาม กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจะมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดเวลา และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพร่างกายที่ดี พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยของชุมชน ในการบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้บันทึกลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ (MOU) เมื่อไม่นานมานี้ โดยทาง ม.หัวเฉียวฯได้ดำเนินโครงการในการจัดระเบียบสังคมมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อยกระดับการทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกับคนในสังคม อาทิ การรื้อให้แก๊งเพื่อฝึกสมาธิ แพทย์แผนจีน ในการฝังเข็มรักษาโรคต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต



นายฉลอง แฉวงอินทร์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การพัฒนาความรู้และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกรักแผ่นดิน เป็นเสมือนเกาะคุ้มครองเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดิน และรู้จักการช่วยเหลือเอื้ออาทรแก่คนในสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

